

SƠ KẾT VIỆC TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT...

(Tiếp theo trang 1)

đến tháng 1/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trung dụng 29 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị để giúp việc Ban Quản lý để án thực hiện phần mềm; thành lập 7 đoàn tham gia triển khai phần mềm tại các huyện, thành phố; tổ chức triển khai giảng thử, rút kinh nghiệm, biên soạn nội dung giáo án để triển khai diện rộng trong toàn tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 song trong khoảng thời gian ngắn (25 ngày) các đoàn đã hoàn thành khối lượng công việc lớn với gần 300 lớp tập huấn với trên 50.000 học viên. Đối với các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 100% các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai đến đảng viên, trên 95% đảng viên sử dụng thành thạo phần mềm, thường xuyên ứng dụng phần mềm trong công tác sinh hoạt đảng định kỳ hàng tháng. Theo báo cáo của các huyện, thành phố, đến nay có trên 70% đảng viên thuộc đảng bộ các xã, phường, thị trấn khai thác, sử dụng phần mềm. Nhìn chung, đảng viên tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao, hào hứng tìm hiểu và tích cực khai thác, sử dụng các tính năng, tiện ích của phần mềm. Phần mềm đã sử dụng, cung cấp nhiều thông tin hữu ích trong cuộc sống, công tác và sinh hoạt chi bộ. Phần mềm được triển khai bước đầu đã có hiệu quả rõ rệt về thay đổi

tư duy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt tại các chi bộ. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định tính năng ưu việt, tiện ích mà phần mềm mang lại, đặc biệt phù hợp trong thời kỳ 4.0 và bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh. Từ thực tế triển khai phần mềm, các đại biểu đã kiến nghị, phân tích một số nội dung liên quan đến hạ tầng kỹ thuật; cải tiến bổ sung một số nội dung phù hợp, hấp dẫn đối với đảng viên, tích hợp các tính năng thông minh để hỗ trợ tới đa người dùng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị, tiện ích của phần mềm cho đảng viên sử dụng... Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thái Bình tự hào là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" và bước đầu đạt được kết quả tích cực. Đạt được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều bộ phận khác nhau từ khâu xây dựng giải pháp, triển khai thử nghiệm, triển khai chính thức, cập nhật thông tin, duy trì hệ thống, ra quân triển



Các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: MINH ĐỨC

khai tập huấn, hướng dẫn cài đặt và tổ chức triển khai đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đồng chí trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi, thảo luận tập trung hoàn thiện phần mềm phù hợp với thực tế ở cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc cung cấp, đăng tải thông tin lên trên phần mềm. Các văn bản, tài liệu đưa lên phần mềm đã mở ra triển vọng để tới đây tiếp tục có nhiều biện pháp mới kết hợp để chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh được nâng lên một tầm cao

thời, đầy đủ, phong phú. Công tác hướng dẫn cài đặt triển khai tiếp tục phải được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và triển khai rộng đến cơ sở. Khuyến khích các đồng chí tham mưu cho thường trực, ban thường vụ cấp ủy cấp mình các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức triển khai, sử dụng phần mềm. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế, quy định về việc sử dụng phần mềm, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Các đơn vị liên quan rà soát, chủ động tham mưu các giải pháp triển khai sâu rộng phần mềm trong thời gian tới.

phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Do đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tỉnh Thái Bình quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chuẩn bị dự án: khảo sát và đánh giá hiện trạng để lựa chọn vị trí phù hợp xây dựng mô hình trình diễn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân để giới thiệu mô hình trình diễn và thông nhất vị trí xây dựng; đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng và lập phương án kết nối điện, nước, đường giao thông với khu đất dự kiến đặt mô hình trình diễn; đánh giá hiện trạng sử dụng đất, thổ nhưỡng, nước tưới... cho sản xuất lúa gạo. Cũng trong sáng ngày 11/2, đoàn đi đến thăm mô hình sản xuất, kinh doanh lúa gạo của HTX SXKD lúa chất lượng cao xã Đông Tân và các chính sách của Chính phủ khuyến khích

BỘ NÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

trong tỉnh đã gieo cấy được trên 30% diện tích theo kế hoạch, trong đó điện tích cấy bằng máy được mở rộng. Kiểm tra tại cánh đồng các xã Đông Tân, Đông Quan, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Vụ xuân năm nay, các tỉnh phía Bắc trong đó có Thái Bình có nhiều yếu tố thuận lợi cho sản xuất, nguồn nước dồi dào đầy đủ cho làm đất và gieo cấy. Để bảo đảm vụ xuân thắng lợi toàn diện và có hiệu quả, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các địa phương và nông dân tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương gieo cấy; ứng dụng rộng rãi các biện pháp canh tác tiên tiến; sử dụng tiết

kiệm, hiệu quả vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nước. Hạn chế tối đa việc gieo thẳng; đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy nhằm giảm chi phí sản xuất, bảo đảm thời vụ, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Dự án "Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng ĐBSH, Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp, thực phẩm và nông thôn Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại thông qua Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc. Dự án dự kiến được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025 tại 3 tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên; tổng nguồn vốn dự kiến 109,6 tỷ đồng, trong đó 90% là vốn không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc. Tại Thái Bình, dự

án triển khai tại 3 xã: Liên Hoa, Đông Quan, Trọng Quan của huyện Đông Hưng, gồm các nội dung: xây dựng mô hình trình diễn canh tác, bảo quản, chế biến, liên kết thị trường lúa gạo; các hoạt động đào tạo tập huấn, thực nghiệm, tổ chức liên kết tiêu thụ... cho các nông hộ, nhóm nông hộ và HTX... Qua kiểm tra thực địa tại xã Liên Hoa, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: ĐBSH là vựa lúa của phía Bắc, là vùng sản xuất lúa có trình độ thâm canh, năng suất cao, bảo đảm nguồn nước tưới với hệ thống thủy lợi khá tốt. Định hướng cho sản xuất lúa ở ĐBSH là sản xuất lúa chất lượng cao theo thị hiếu tiêu dùng trong vùng, trong đó quy hoạch các vùng sản xuất lúa đặc sản địa phương, lúa gạo, lúa Japonica; tăng ứng dụng cơ

giới hóa, công nghệ cao. Dự án "Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo tại khu vực ĐBSH, Việt Nam" nhằm nâng cao cơ giới hóa, cải tiến công nghệ sau thu hoạch, tăng cường liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị lúa gạo và mở rộng thị trường lúa gạo cao cấp, để từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc triển khai dự án là rất cần thiết và phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và phát triển lúa gạo tại ĐBSH nói riêng. Dự án sẽ trực tiếp góp phần vào thực hiện đề án "Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2020 và 2030", "Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025" và các chính sách của Chính phủ khuyến khích

phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Do đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tỉnh Thái Bình quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chuẩn bị dự án: khảo sát và đánh giá hiện trạng để lựa chọn vị trí phù hợp xây dựng mô hình trình diễn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân để giới thiệu mô hình trình diễn và thông nhất vị trí xây dựng; đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng và lập phương án kết nối điện, nước, đường giao thông với khu đất dự kiến đặt mô hình trình diễn; đánh giá hiện trạng sử dụng đất, thổ nhưỡng, nước tưới... cho sản xuất lúa gạo. Cũng trong sáng ngày 11/2, đoàn đi đến thăm mô hình sản xuất, kinh doanh lúa gạo của HTX SXKD lúa chất lượng cao xã Đông Tân.

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

có 5 dự án quan trọng quốc gia: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, dự án vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; 4 dự án nhóm A: cao tốc An Hữu - Cao Lãnh, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang, cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng đang được các bộ, ngành thẩm định, chuẩn bị đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu triển khai. Dự kiến dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) và bố trí 1.100 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (chủ yếu để hỗ trợ giải phóng mặt bằng, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn vốn ngoài ngân sách tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông). Tuy nhiên cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng dự kiến đi qua các khu công nghiệp ven biển kết nối với các cảng cửa ngõ Hải Phòng, đồng thời là tuyến ngắn nhất từ Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định đi về phía Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định: Phát triển hệ thống đường cao tốc sẽ tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở tất cả các địa phương có cao tốc đi qua. Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, hoàn thiện các quy trình để sớm trình Chính phủ báo cáo Quốc hội, Bộ Chính trị phê duyệt chủ trương đầu tư. Phó Thủ tướng nêu rõ, đây là thời cơ cho các địa phương hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông; nhiệm vụ quan trọng mang lại hiệu quả kinh tế lớn nhưng cũng rất khó khăn, nhất là về giải phóng mặt bằng, bảo đảm vật liệu xây dựng, thời gian giải ngân các dự án. Chính vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt với quyết tâm cao để hoàn thiện hồ sơ thẩm định các dự án bảo đảm đúng thời gian, tiến độ, chất lượng.

THAM QUAN TRƯNG BÀY BÁO XUÂN...

(Tiếp theo trang 1)

năm qua, đồng thời thể hiện rõ nét sự phát triển của báo chí Thái Bình trong hệ thống báo chí cả nước. Trưng bày báo xuân Nhâm Dần 2022 được tổ chức tại Thư viện tỉnh từ ngày 8 - 15/2/2022, sau đó sẽ tiếp tục được Hội Nhà báo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quỳnh Phụ từ ngày 17 - 23/2/2022.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022

Sáng ngày 11/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) năm 2022. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình. Năm 2021, Việt Nam có bản kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật trên cạn, tạo thuận lợi cho chăn nuôi phát triển, với tổng đàn trên 510 triệu con gia cầm (tăng 5,8%), 28 triệu con lợn (tăng 7,1%), đàn bò 6,5 triệu con (tăng 13,2%); đàn trâu giảm 2,4%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 6,7 triệu tấn, sản lượng trứng gia cầm đạt 17,5 tỷ quả. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hơn 20 hội nghị, hội thảo và thành lập 80 đoàn công tác để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh. Cục Thú y đã cấp 501.300 lít hóa chất sát trùng phòng, chống dịch bệnh thủy sản, gia cầm, 511 tấn hóa chất sát trùng phòng, chống dịch bệnh thủy sản. Đến nay, cả nước có 3.705 lượt cơ sở, vùng chăn nuôi tại 52 tỉnh, thành phố được chứng nhận an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, trong năm 2021, dịch cúm gia cầm vẫn xảy ra tại 125 xã của 33 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 457.000 con gia cầm, tăng 1,6 lần so với năm 2020; bệnh lở loét lợn châu Phi xảy ra tại 3.154 xã của 60 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 288.688 con lợn, cao gấp 3,2 lần so với năm 2020; bệnh lở mồm long móng xảy ra tại 89 tỉnh, thành phố với 3.407 con gia súc mắc bệnh; bệnh viêm da nổi cục xảy ra tại 4.349 xã của 55 tỉnh, thành phố, 207.687 con gia súc bị mắc bệnh. Hiện còn 8 ổ dịch tại 2 huyện chưa qua 21 ngày. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại giảm 54,2% so với năm 2020, trong đó bệnh hoại tử gan tụy cấp xảy ra tại 155 xã của 47 huyện, xã, diện tích tôm bị bệnh 2.184ha... Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: Năm 2022, một số dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản tiếp tục có diễn biến phức tạp. Để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đồng chí đề nghị ngành thú y và các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của trung ương; khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng vắc-xin ngay từ đầu năm, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn được tiêm phòng; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng; tổ chức ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật bảo đảm yêu cầu các điều kiện để sản xuất mới...

THANH THUY

HƯNG HÀ Bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng cơ bản cho thanh niên nhập ngũ năm 2022

Sáng ngày 11/2, huyện Hưng Hà khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng cơ bản cho thanh niên nhập ngũ năm 2022 theo hình thức trực tuyến tới các xã, thị trấn. Tại lớp bồi dưỡng, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện được tìm hiểu các chuyên đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống lực lượng vũ trang huyện Hưng Hà và một số kỹ năng cơ bản... Thông qua đó giúp các học viên được nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với quyền, nghĩa vụ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là cơ hội để thanh niên của huyện nhập ngũ năm 2022 xác định được định cơ phần đầu đúng đắn, có hướng phấn đấu trở thành đảng viên trong quá trình học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội.

TRUC LANH (Đài TTTH Hưng Hà)

Huyện Quỳnh Phụ hiện có 487 di tích nằm trong danh mục kiểm kê, trong đó có 17 di tích quốc gia, 90 di tích cấp tỉnh. Những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, tại các di tích trên địa bàn huyện, lượng du khách đến dâng hương, hành lễ, cầu tài, cầu lộc khá đông. Để bảo đảm sức khỏe cho du khách và người dân, huyện yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Bùi Thị Nhẫn, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện cho biết: Trên tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đầu xuân Nhâm Dần 2022, các di tích trên địa bàn huyện vẫn mở cửa nhưng không tổ chức lễ hội. Mở cửa các di tích cho du khách, người dân đến tham quan, lễ đầu năm song song với việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, UBND huyện yêu cầu ban quản lý các di tích thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, trong đó chủ động xây dựng phương án cụ thể, tổ chức các chốt kiểm soát dịch, bố trí lực lượng kiểm soát người ra, vào; yêu cầu du khách thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang. Ban quản lý các di tích phải thông tin thường xuyên các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống loa tại các di tích; bố trí các khẩu hiệu về phòng dịch ở khu vực để quan sát. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ, biểu diễn thay vì tổ chức như những năm trước, năm nay sẽ chỉ mở nhạc; các cửa ngõ vào huyện như cầu Ngòi (thị trấn An Bài), cầu Hiệp (xã Quỳnh Giao)... treo băng rôn, cờ hoa tạo không khí phấn khởi đầu năm mới.

QUỲNH PHỤ Chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ hội đầu năm



Người dân đến dâng hương tại đền Đổng Bằng, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

Tại đền Đổng Bằng, xã An Lễ những ngày đầu năm mới, bình quân mỗi ngày có vài trăm lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến hành lễ. Vì vậy, địa phương đã xây dựng phương án cụ thể theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Theo ông Đinh Chí Lê, Phó Chủ tịch UBND xã An Lễ, Trưởng ban Quản lý di tích lịch sử đền Đổng Bằng, trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022,

Ban Quản lý tổ chức xây dựng phương án phòng, chống dịch, bình quân mỗi ngày có vài trăm lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến hành lễ. Vì vậy, địa phương đã xây dựng phương án cụ thể theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Theo ông Đinh Chí Lê, Phó Chủ tịch UBND xã An Lễ, Trưởng ban Quản lý di tích lịch sử đền Đổng Bằng, trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022,

với du khách chúng tôi yêu cầu thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Trưởng hợp nghị mắc Covid-19, Ban Quản lý phối hợp với Trạm Y tế xã tiến hành test nhanh để kịp thời bóc tách và đưa vào khu cách ly, tránh lây lan dịch. Việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 giúp du khách yên tâm. Chị Trần Thị Thủy, xã Việt Hùng (Vũ Thư) chia sẻ: Hàng năm, đầu xuân tôi và gia đình đều

NGUYỄN CƯỜNG